

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	61232755
Date : 20 ก.ค. 2561	Page : 14	No :

‘เจ้าท่า’ สอบสินบนโรงไฟฟ้า ปิดเส้น 7 วัน รัฐบาล-ปปช.จ่อฟัน

กรุงเทพธุรกิจ ● “ไพรินทร์” ถกร่วมกรรมเจ้าท่า เร่งสืบสวนสินบนเม็ดชูฯ ย้ำหากพบผู้กระทำผิดลงโทษขั้นรุนแรง “อธิบดีกรมเจ้าท่า” ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรู้ผลใน 7 วัน ด้าน ป.ป.ช. เผยได้สวนสินบนญี่ปุ่น คืบหน้า 80%

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมเจ้าท่า ว่า กรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวสอบสวน **อ่านต่อหน้า 4**

▶ **ต่อจากหน้า 1**
เจ้าท่า

บริษัทเอกชนญี่ปุ่นรายหนึ่งที่ออกมารบถึงการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ท่าเรือของไทย ขณะนี้ต้องรอผลการสอบสวนของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนนั้นที่ผ่านมาก็ได้ให้นโยบายชัดเจนว่ากระทรวงนี้จะต้องไม่มีการทุจริต

“หลังจากนี้หากตรวจสอบพบว่ามีความทุจริต คนที่ทำการต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการรับสินบนก็เนื่องจากการมีอำนาจรัฐอยู่ในมือ และนำไปใช้แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดช่องว่างขึ้น ซึ่งกรณีของญี่ปุ่นพบว่าเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับเอกชนรายหนึ่งเข้ามาทำโครงการสร้างท่าเรือชั่วคราว เพื่อขนถ่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ซึ่งหลังอนุมัติโครงการท่าเรือไปแล้วเมื่อมีการดำเนินการเสร็จก็ได้มีการรื้อย้ายถอนถอนท่าเรือออกไปแล้ว เป็นกรณีเฉพาะ ถ้าพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกมีการรับสินบน ต้องมีการลงโทษ”

ทั้งนี้ เชื่อว่ากรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย เพราะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในปี 2556 เป็นกรณีเฉพาะโรงไฟฟ้าเท่านั้นอีกทั้งทางญี่ปุ่นก็มีกฎหมายระบุหากพบการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายในต่างประเทศ ถูกจับได้และมีการยอมความกับรัฐบาลญี่ปุ่น กฎหมายจะลงโทษเฉพาะโทษทางแพ่ง ไม่ลงโทษทางวินัย โดยมีข้อกำหนดระหว่างประเทศร่วมกันว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตจะต้องส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานปราบปราม

ทุจริตของประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกรณีนี้ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบและหากพบมีผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษ **กรมเจ้าท่าตั้งกรรมการสอบ**

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าจะขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับสินค้าจากบริษัทเอกชนญี่ปุ่น ถือเป็น การสอบสวนเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของ ปปช. โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลว่าโครงการโรงไฟฟ้าที่ขออนุมัติมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่งไร รวมทั้งการให้อนุญาตเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนดหรือไม่หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือรับสินบนจะลงโทษเด็ดขาด

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่า ปปช.ติดต่อขอข้อมูลถึงการดำเนินงานในท่าเทียบเรือขนอม ทั้งจำนวนเรือที่เข้า -

ออกทำขออนุมัติ รวมทั้งได้เคยเชิญเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของกรมเจ้าท่าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมเกี่ยวกับท่าเทียบเรือแต่ละแห่งซึ่งคงจะต้องรอการตรวจสอบของ ป.ป.ช. อย่างชัดเจนอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่าไม่ได้นิ่งนอนใจ จะเร่งดำเนินการสอบสวนควบคู่ไปด้วย

“โครงการโรงไฟฟ้าขอมเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่ามีข้อมูลสื่อญี่ปุ่นนำเสนอไปมีรายละเอียดตรงจุดไหนบ้าง เราต้องดูว่ากรมเจ้าท่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงไหน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน หากพบว่ามีมูลความผิด มีพนักงานฝ่ายใดไปเกี่ยวข้อง ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อหากพบว่ามีมูลความผิดจริง แน่แน่นอนว่าจะลงโทษขั้นเด็ดขาด โดยไม่รอผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. แล้วเสร็จ ซึ่งตามระเบียบเราสามารถลงโทษทางวินัยได้ทันที”

ป.ป.ช. เผยได้สวน ‘สินบนมิดซูฯ’ คืบ 80%

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวดำเนินการสืบสวนบริษัทมิดซูบิชิ อิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ไทยมูลค่า 60 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อแลกกับการชนะประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในไทยปี 2556 ว่า กรณีดังกล่าว ป.ป.ช. ได้ดำเนินการไต่สวนมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นข่าวโดย ป.ป.ช. ได้ประสานงานกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด การรวบรวมพยานหลักฐานในขณะนี้ดำเนินการไปได้มากกว่า 80% คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนได้ในเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดบุคคลที่ถูกตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมการทุจริตได้

“สมคิด” เชื้อสินบนไม่กระทบญี่ปุ่นลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะของบริษัทไม่กระทบกับการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการไปแล้วในอดีต ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่จากนี้จะไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับการลงทุนและอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากเพียงใด

ทั้งนี้ มั่นใจว่าสำหรับโครงการใหม่ที่จะมีการลงทุนในอนาคตยังคงเดินหน้าตามนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งโครงการใหม่ที่จะมาลงทุนของนักลงทุนต่างรวมทั้งญี่ปุ่นจะมีการดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนการ